



รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรังสิต

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปตมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องในพิธีประกาศปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

กราบเรียน

อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ประธานในพิธี

> มหาวิทยาลัย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต กรุณามาเป็นประธานในพิธีประกาศปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้ ซึ่งเป็นมงคลพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้สำเร็จ การศึกษา ที่เพียบพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ ทั้งยังสร้างความปลาบปลื้มปิติ ยินดีอย่างยิ่งแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

> มหาวิทยาลัยรังสิตมีปณิธานที่ยึดมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ มุ่งมั่น ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีการจัดการศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงสอดประสานกันแบบบูรณาการในหลายศาสตร์สาขาวิชา เพื่อ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วไม่หยุดยั้ง และในขณะ เดียวกันก็มีปณิธานที่จะอบรมพัฒนาให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย

> ในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ที่มุ่งสู่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียน การสอนบนพื้นฐานการค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ

> นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังพร้อมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทย โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ของสังคมธรรมาธิปไตย เพื่อเผยแพร่ให้บริการกับสาธารณะ และร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตยในทุกระดับ

> ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการรวม ๑๔๐ สาขาวิชา จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๘๖ สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๓๗ สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก ๑๖ สาขาวิชา

> ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งสิ้น ๔,๑๑๕ คน ประกอบด้วยระดับปริญญาเอก ๔๙ คน ระดับปริญญาโท ๔๐๗ คน และระดับปริญญาตรี ๓,๖๕๙ คน

“

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญ ท่านอธิการบดีกิตติคุณ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โปรดประสาทปริญญา แก่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เพื่อเป็นศิริมงคล พิพัฒนามงคลในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

”